

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า,M2F,มติชน, บางกอกโพสต์ ,กรุงเทพธุรกิจ,โพสต์ทูเดย์,new)108,ไทยรัฐ,สยามรัฐ,เดลินิวส์,ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 5,9,สทท,ThaiPBS</p> <p>มติชน หน้า 1</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่ 13 คนในพื้นที่ 4 จังหวัดเท่านั้น คือ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ ทุกคนอาการไม่รุนแรง ได้รับการดูแลให้อยู่ในพื้นที่และเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 28 วัน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันควบคุมป้องกันไม่ให้ขยายออกไปนอกพื้นที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่ ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วทุกจังหวัด ส่วน กทม.อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ กทม.ลงนาม เพื่อให้ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค มีความเข้มแข็ง และมีระบบการติดตาม รายงานผลมายังส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเพียง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ บึงกาฬ เพชรบูรณ์ และจันทบุรี ที่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประมาณ 20 คน ไม่อยากให้เป็นเพียงเสียงกับตัวเลขจนเกิดความตื่นตระหนก เพราะผู้ป่วยในไทยมีแค่ประปรายและพบมาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว โดยได้กำชับนพ.สสจ.ทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ไม่ให้ประมาท ขอยืนยัน ว่า ไทยไม่ใช่พื้นที่แพร่ระบาดโรคซิกากว้างขวาง แต่เป็นการพบผู้ป่วยในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้</p> <p>ได้มอบหมายให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งในบ้าน วัดและโรงเรียน ขอความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บขยะรอบบ้าน และเก็บน้ำ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยจะป้องกันได้ทั้งโรคซิกา ชิคุนกุนยาและไข้เลือดออกด้วย อีกทั้งขอให้นอนกางมุ้ง และหมั่นทายากันยุงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์</p> <p>ยังมีข้อมูลพบหญิงตั้งครรภ์ต้องติดตาม 30 คน ก่อนหน้านี้ 6 คน คลอดแล้วพบว่าเด็กเป็นปกติ ไม่มีศีรษะเล็ก แต่เพื่อให้ทราบสาเหตุของภาวะศีรษะเล็ก หลังคลอดที่พบปีละ 200-300 คน จึงจะจัดให้มีการทำคู่มือสำรวจความพิการในทารกให้ครอบคลุมโรคซิกา และยืนยันว่า ที่ผ่านมาเด็กศีรษะเล็กในไทยไม่ได้เกิดจากไวรัสซิกาเพราะปัจจัยของเด็กศีรษะเล็ก มาจากแม่ดื่มเหล้าแม่ติดเชื้อโรคบางชนิด</p> <p>- ด้าน นพ.ไพศาล ธิญญาวิณิชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สสจ.เชียงใหม่ พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 กันยายน จำนวน 2,933 ราย เสียชีวิต 2 ราย และ อีก 1 ราย ที่เสียชีวิต อ.หางดง รอกการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจะแจ้งผลการวินิจฉัยต่อไป สถานการณ์ไวรัสซิกา จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาจากเดิมจำนวนทั้งหมด 7 ราย และ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา เพิ่มอีก 2 ราย ในพื้นที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้ป่วยรายใหม่ ขณะนี้หายเป็นปกติ</p> <p>-กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายนถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ว่า จากการคัดกรองทั้งหมด 427 ราย ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกพบการติดเชื้อไวรัสซิกา 11 ราย และได้ทำการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ใน อ.สันทราย จำนวน 332 ราย พบการติดเชื้อ 3 ราย</p> <p>-เสนอสรุป กรณีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิการะดับสีแดง นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ทำความเข้าใจว่า การจำแนกของไอซีดีซี ต่างจากการจำแนกขององค์การอนามัยโลก ข้อมูลที่ไอซีดีซีใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เคยมาสอบถามกับประเทศไทยเลย เป็นเพียงนำข้อมูลที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ เท่านั้น ขอให้การจำแนกพื้นที่ระบาดขององค์การอนามัยโลกเป็นหลัก เพราะหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน ที่สำคัญประเทศไทยไม่ได้มีการระบาดในวงกว้าง เป็นการพบผู้ป่วยรายพื้นที่ ซึ่งสามารถควบคุมได้</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยจะอิงองค์การอนามัยโลกเป็นหลัก เพราะเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 สีน้ำเงิน พบผู้ป่วยแต่ไม่ระบาดในวงกว้าง แต่ที่กังวล คือ หญิงตั้งครรภ์ที่อาจคลอดทารก มีศีรษะเล็กได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า อาจเชื่อมโยงกันได้ สธ.กำลังเฝ้าระวัง โดยกรมควบคุมโรค มีคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดติดตามเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาไม่มีการรวบรวมข้อมูล ขณะเดียวกัน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ก็ได้ทำคู่มือให้กับโรงพยาบาล และ สสจ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ,เดลินิวส์, สยามรัฐ,ข่าวสด</p> <p>ไทยโพสต์,บ้านเมือง</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คน หน้า5</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p>	<p>ทั่วประเทศ เพื่อทำการคัดกรอง รวมทั้งการขึ้นทะเบียนกรณีทารกมีความพิการแต่กำเนิดว่า หากมีศีรษะเล็ก ต้อง สอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุต่อไป</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เน้นย้ำให้ ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะรอบบ้าน และเก็บ น้ำ ซึ่งหมายถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะป้องกันได้ทั้งโรคชิก้า โรคชิคุน กุนยา และไข้เลือดออก นอกจากนี้ ขอให้นอนกางมุ้ง และหมั่นทายากันยุงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่ต้อง กังวลว่า การทาครีมกันยุง หรือยากันยุงในหญิงตั้งครรภ์ จะมีผลกระทบต่อลูกในท้อง เนื่องจากไม่กระทบ หากกังวลก็ ใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากตะไคร้แทน</p> <p>ส่วนที่มีการแยกสายพันธุ์ไวรัสชิก้าของไทย เป็นสายพันธุ์เอเชีย และจะมีความรุนแรงแตกต่างจากสายพันธุ์ละติน อเมริกาหรือไม่นั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูล ซึ่งต้องมีการศึกษาต่อไป จุดสำคัญของไวรัสชิก้าไม่ควรไปหวาด วิตกเกินเหตุ แต่ควรตระหนัก และเฝ้าระวังอย่างรอบด้าน เนื่องจากไวรัสชิก้ามียุงลายเป็นพาหะ ก็ต้องกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ไวรัสชนิดนี้หากอยู่ในสถานการณที่มีภาวะระบาดอาจมีผู้ติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 73 ประมาณร้อยละ 18 ของผู้ติด เชื้อแสดงอาการ อาการที่มักพบบ่อยคือ ไข้ผื่น ปวดข้อ ตาแดง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ อาการป่วยมักจะ ปรากฏอยู่เพียง 4-5 วัน และมักจะมีอาการไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาการรุนแรงถึงขั้นต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลพบ น้อย พบผู้ป่วยเสียชีวิตน้อยมาก ในการเฝ้าระวังนั้น สธ.ได้ขอความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทย ในการเฝ้าระวัง ในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน โดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด และในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมกัน เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นางเบญจพราย กิจปัจจุ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า กทม. ในฐานะรองโฆษก กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 ก.ย.59 พบมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสชิก้าในพื้นที่ จำนวน 8 ราย แบ่งเป็น 1.กลุ่มที่มีถิ่นฐานในกรุงเทพฯ และมีประวัติเดินทางไปในจังหวัดที่มีการระบาดของโรค และ 2.กลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาดมาพักในพื้นที่ กรุงเทพฯ ในจำนวนนี้หายเป็นปกติแล้ว 6 ราย ส่วนอีก 2 ราย ยังต้องติดตามอาการและสถานการณ์ เนื่องจาก 1 ราย เป็นหญิงท้อง ซึ่งปัจจุบันคลอดแล้ว ทารกแข็งแรงดี ไม่พบความผิดปกติ จากการตรวจเลือดและปัสสาวะไม่พบเชื้อ แต่ก็ยังคงติดตามผลเลือด ส่วนอีก 1 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์ กทม.ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ อาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งควบคุมยุงตัวแก่และกำจัดลูกน้ำในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับกรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.จะกำหนดพื้นที่เป้าหมาย รัศมี 100 เมตร จากบ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียนของผู้ป่วย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำภายใน 5 วัน และควบคุมโรคให้ไ้ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งค้นหาผู้ป่วยเพิ่มในชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ ทำงาน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และเฝ้าระวังผู้ที่อาศัยในพื้นที่ เป้าหมายทุกคนซึ่งถือว่าเป็นผู้สัมผัส ต้องติดตาม อาการเป็นเวลา 14 วัน ส่วนถ้าพบหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เป้าหมาย กทม.จะให้คำแนะนำในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด โดยส่งตรวจปัสสาวะส่งตรวจทุก 14 วัน จนกว่าการระบาดในพื้นที่จะสงบ ลง</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ในสิงคโปร์ ออกค่าแกลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าเพิ่มเป็น 258 รายแล้ว ในจำนวนนี้ 4 รายอยู่นอก เขตพื้นที่ที่พบการระบาด และยังคงเตือนด้วยว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ของยุงลายที่เป็นพาหะได้ และ คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วันเดียวกันฟิลิปปินส์ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นรายแรก</p> <p>-เสนอบทความ ประเทศไทยไม่ควรประมาทแม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ถึง 10 คน ไม่อยากให้ตื่นตระหนก แต่อย่า ลืมนะว่า ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว หากสาธารณสุขเอาไม่อยู่จนไวรัสชิก้าแพร่ไปทั่ว เกรงจะกระทบต่อธุรกิจรุนแรง</p> <p>-เสนอบทความ คนไทยอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ แม้ในไทยจะมีผู้ป่วยเป็นไข้ชิก้าเหมือนกัน ปลัด สธ. ยืนยัน ไทย ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากโรคนี้นี้ พบเพียงผู้ป่วยประปรายในทุกภาค แต่อยู่ในความดูแลของแพทย์ทุกราย พร้อมกำชับให้ สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ นำมาตรการเฝ้าระวังแบบเข้มข้นมาใช้ รวมถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายให้สิ้นซาก ชาวบ้านไ้ยยันก็ต้องให้ความร่วมมือ</p> <p>-เสนอว่า สถานการณ์ไวรัสชิก้ายังน่าห่วง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อเกือบสองร้อยคน ทั้ง ที่มาตรการรับมือ-เทคโนโลยีทางการแพทย์ ดิตลำดับต้น ๆ ของโลก แม้ไทยจะมีประสบการณ์จัดการทั้งโรคซาร์สและ ไข้หวัดนก แต่งานนี้ประมาทไม่ได้แน่นอน</p> <p>ความเห็นที่ประชุม : ทุกกรมควรประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้ช่องทางที่มี</p>
<p>ไทยโพสต์, มติชน,ไทยรัฐ,สยามรัฐ</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติครม. ที่ให้ศึกษาการถอดกัญชากออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ว่า เรื่องนี้ยังไม่มีการส่งผลการศึกษากลับมายัง ครม. จึงยังตอบอะไรไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน360 องศา กรม ประชาสัมพันธ์ สวท, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,9,สทท แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด จนกว่าจะมีการเสนอความเห็นเข้ามา ทั้งยังต้องถามความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก รอให้ทำมาก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็น ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่มีข้อเสนอขึ้นมาในชั้นของ ครม.แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ระดับกรม กอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่ แต่ข่าวออกมาทีละตัว เรื่องนี้ต้องพิจารณาในแง่สังคม ทั้งคุณและโทษเชิง ประจักษ์ และพันธสัญญาระหว่าง ประเทศ</p> <p>-ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ยังไม่มีแนวคิดนำกัญชาออกมาเป็นพืชสมุนไพร เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาทางวิชาการในการนำมารักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการเสพติด ใช้ไปในทางไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการควบคุมอยู่ ขณะเดียวกันในต่างประเทศที่พบมีการใช้สารสกัดกัญชาเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ และรักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยปลายประสาทเสื่อมแข็งเท่านั้น ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสรรพคุณของกัญชาที่นำมาใช้รักษาโรคมะเร็งผ่านทางหนังสือต่าง ๆ และโซเชียลมีเดีย นั้น หากเป็นเพียงการรวบรวมงานทางวิชาการมาเผยแพร่ยังสามารถทำได้ แต่ อย. ยังไม่รับประ กันยืนยันสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างในโลกออนไลน์ และยังไม่มีการเปิดขึ้นทะเบียนยารักษาโรคจากกัญชาเลย ทั้งนี้ ในเมืองไทยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งและสถาบันมะเร็งดูแลเรื่องนี้ อยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า ปัจจุบันกัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ อย. ยังไม่มีการรับรองให้ใช้ “กัญชา” หรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอที่จะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ อย. ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพในการรักษา และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการแต่อย่างใด”</p> <p>-เสนอข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรค” เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมสาระสำคัญของข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนอขอให้ภาครัฐ ใช้ประกอบการพิจารณาถอดกัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติด และอนุญาตให้ประชาชนใช้ป้องกันรักษาโรคมะเร็งใช้เจ็บทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันได้ โดยมี นพ.สมนึก ศิริพานทอง นพ.สมยศ กิตติมั่นคง นักวิจัยเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยกัญชา รวมทั้ง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยลมชัก ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์</p> <p>-เสนอภาพการ์ตูน ต่อไปสาธารณสุขจะถอนกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด เพราะมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ต่อไปจะมีปัญหาตามมาแน่ คือ คนเมากัญชาเข้าคิวกันเบิกสวัสดิการรักษารักษาโรค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน,มติชน, คมชัดลึก,The Nation</p>	<p>สิทธิบัตร'กระท่อม'</p> <p>-เสนอข่าว นางอรุณี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยกรณีมีชาวนักวิจัยญี่ปุ่นวิจัยใบกระท่อม และจดสิทธิบัตรในสหรัฐ ญี่ปุ่น รวมทั้งในไทยว่า ไม่เป็นความจริง เพราะตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของไทย ไม่อนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรพืช หรือสารสกัดจากพืช แต่พ.ร.บ.สิทธิบัตรไทยจะรับจดทะเบียนการ หรือวิธีการที่ใช้ในการสกัด ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือต่อยอด ไปจากวิธีการเดิมทั่วไป เท่านั้น ไม่รับจดทะเบียนสารสกัดใหม่ที่เกิดขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ พ.ร.บ.สิทธิบัตรของไทย ยังไม่อนุญาตให้บุคคลใดถือสิทธิแต่เพียง ผู้เดียว กับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกระท่อมเป็นพืชพื้นเมืองทั่วไป จึงไม่ต้อง กังวลว่าไทยจะรับจดทะเบียน สิทธิบัตร ให้แก่นักวิจัย ทั้งไทยและต่างชาติ อีกทั้งกระท่อมอยู่ในบัญชีสารเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากจะดำเนินการต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน สำหรับข้อกังวลเรื่องต่างชาติ เอาพืชไทยไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่ขออนุญาต และไม่แบ่งปันผลประโยชน์ นั้น ไทยมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งกำหนดว่าใครจะเอาพันธุ์พืชไทยไปใช้ต้องขออนุญาตก่อน และต้องเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biodiversity หรือ CBD) ซึ่งไทยเป็นสมาชิก</p> <p>รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ biothai.net ระบุว่ากรณีนักวิจัยญี่ปุ่นยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกระท่อม เป็นความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยของนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมกับ นักวิจัยไทย โดยได้นำผลงานการวิจัยดังกล่าว ไปยื่นขอจดสิทธิบัตรที่สหรัฐ และญี่ปุ่น เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ขณะที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตรผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) โดยยื่นขอจดที่ประเทศเดียว แต่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ในทุกประเทศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่เป็นสมาชิก รวมถึงไทย
เว็บไซต์Hfocus	<p>นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการทำงานรณรงค์ การกำหนดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุบนถนน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจแบบแผนทางวัฒนธรรมที่กำกับแบบแผนพฤติกรรมความเสี่ยงสุขภาพ และขยายมุมมองต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงที่กว้างขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>กัญชา</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. ได้ออกมายืนยันว่า ออย.ยังไม่มีแผนการรับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีความวิจัยทางวิชาการเพียงพอที่จะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้</p>
มติชน	<p>- เสนอข่าว นางวราพร อรรถสุข ประธานเครือข่ายสตรีพิทักษ์พระพุทธศาสนา (คพช.) และตัวแทนพุทธศาสนิกชน กล่าวว่า วันที่ 6 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. ตนและคณะจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ปลดหรือย้าย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รวม.ก.ยุติธรรม กรณี พล.อ.ไพบูลย์พยายามเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แก้ไขยาบ้าให้เป็นยาเสพติด ประเภท 2 และปรับแก้กัญชาและใบกระท่อม ยาเสพติดประเภท 5 ให้ถูกกฎหมายเพื่อใช้รักษาโรค ชัดกับหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของศาสนาและความสุขสงบอันดีงามของสังคมอย่างร้ายแรง และเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพ่อค้ายาเสพติด ถือเป็นความบกพร่องทางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและของโลก</p>
เดลินิวส์	<p>- เสนอข่าว กฎหมายไทยห้ามสูบกัญชา ควรจะคงอยู่ ไม่ควรปลูกเพื่อส่งออก ขนาดสหรัฐส่งออกอาวุธไปให้คนฆ่าคน ยังได้รับการสรรเสริญให้เป็นตำรวจโลก แตกต่างจากกัญชา แค่ทำให้ออนไม่หลับ หลง ๆ ลืม ๆ และเกิดโรคซึมเศร้า ยังไม่ถึงขั้นทำให้ใครตายเป็นเบือเพราะโดนทิ้งระเบิด</p>
แนวหน้า	<p>ออย.ปรับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย</p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ.ได้มอบนโยบายในการประชุม Retreat ออย. โดยให้ ออย. ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลดขั้นตอน Pre-Marketing โดยกำกับดูแลตามความเสี่ยงหากผลิตภัณฑ์สุขภาพใดมีความเสี่ยงต่ำ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็ว จัดทำระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการ เข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/นำเข้า/จำหน่าย รวมทั้งการโฆษณา หากมีการกระทำผิดกฎหมายก็ให้มีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด</p>
มติชน	<p>นวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย.จัดการประกวดสื่อนวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่มีรูปร่างแบบแปลกใหม่ และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ในประเด็นอาหารปลอดภัย สามารถนำไปเผยแพร่หรือใช้เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมฯ ประจำปี 2559 โดยทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนแดง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง จากสื่อนวัตกรรมเกมบันโดงุ จากนั้นจะนำไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ใน 12 โรงเรียนนำร่องต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>รณรงค์คัดแยกขยะ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรกิจ ยศพล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดหน่วยให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะสร้างบุญ งดใช้โฟม ล้างมือถูกวิธี ให้กับประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และผู้มาฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาที่วัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม</p>
ไทยโพสต์	<p>นวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย</p> <p>- เสนอข่าว กรมการแพทย์ เปิดตัวนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพช่วยการทรงตัว-ป้องกันหกล้มผู้สูงวัย โดยสถาบันสิรินธรฯ ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาช่วยฟื้นฟูความเสื่อมทางกายของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงมากที่สุด หากเป็นสิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง แต่หากเป็นสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม ต้องให้โรงพยาบาลตามสิทธิเป็นคนส่งตัวมาเข้ารับการรักษาฟื้นฟู หรือหากจะขอมารับบริการโดยจ่ายเงินเองก็ได้ แต่จะต้องให้แพทย์ตรวจประเมินก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ฝึกหรือฟื้นฟูอย่างไรบ้าง โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อครั้ง
คมชัดลึก	<p>เครื่องดักไขมัน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ผลิตนวัตกรรมกับดักไขมัน ราคาถ่วงละ 199 บาท บรรจุกับดักไขมัน 2 อัน ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ในระยะแรกผลิตได้ล็อตละ 5,000 ถ่วงต่อเดือน ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-2951-000 ต่อ 98450, 98479</p>
บ้านเมือง	<p>คุณภาพนมโรงเรียน</p> <p>- เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์และยูเอชทีทั่วประเทศ ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียน 1,750 ตัวอย่าง (พาสเจอร์ไรส์ 1,190 และยูเอชที 560 ตัวอย่าง) พบว่า ไม่ได้มาตรฐาน 436 ตัวอย่าง จึงได้มีการแจ้งข้อมูลเป็นรายงานไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทุกภาคส่วน เพื่อให้มาร่วมมือกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาคุณภาพนมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเร่งรัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐคอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว	<p>ป้องกันฆ่าตัวตาย</p> <p>- เสนอข่าว กลุ่มงานจิตเวช รพ.ราชวิถี จัดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 9 ก.ย. 59 ที่ห้องประชุมพญาไท รพ.ราชวิถี</p>
ข่าวสด	<p>โรคเหื่อเป็นเลือด</p> <p>- เสนอข่าว รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กรณีมีข่าวผู้ป่วยมีเลือดออกทางผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งโรคภาวะเหื่อออกเป็นเลือด หรือ Hematohidrosis เป็นภาวะที่มีเลือดออกจากรูขุมขนที่ผิวหนังที่ผิดปกติที่ไม่มีร่องรอยบาดแผลใด ๆ สามารถพบเลือดออกได้ตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น หงอนศีรษะ ฝ่ามือ หรือดวงตา เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก แต่มักสร้างความตื่นตกใจและความเครียดต่อผู้ที่พบและผู้ที่พบเห็น</p> <p>สาเหตุของการเกิดภาวะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่อาจพบสัมพันธ์กับภาวะความเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น โรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังบางชนิด นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียด อารมณ์รุนแรง หากในรายที่ตรวจไม่พบสาเหตุต้องรักษาตามอาการและปัญหาทางจิตใจควบคู่กันไป ไม่มีการรักษาที่จำเพาะ ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจเป็นอยู่หลายเดือนจนถึงหลายปี แล้วอาการเหล่านี้มักหายไปเอง</p>
ไทยรัฐ	<p>ชี้แจงเรื่องปัญหาการติดต่อณกส.</p> <p>- เสนอข้อชี้แจงจาก นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดสธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัดสธ. กรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ ณกส. ติดต่อไม่ได้ ว่า โทรศัพท์ของหน่วยงาน ณกส.เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ เมื่อโทรติดต่อเข้ามา หากคู่สายไม่ว่างระบบจะโอนไปยังหมายเลขต่อไปทันที ที่มีปัญหาอาจเนื่องจากคู่สายไม่ว่างและสายหลุด เพราะคอยนานเนื่องมีสมาชิกโทรศัพท์ติดต่อวันละไม่ต่ำกว่าร้อยสาย ขณะนี้มีการปรับระบบตอบรับกรณีคู่สาย โดยเพิ่มข้อความขณะนี้สายที่ท่านต้องการติดต่อยังไม่ว่าง กรุณาคัดเครื่องหมายเลขที่เปลี่ยน(#)เพื่อฟังซ้ำอีกครั้งหรือกรุณาติดต่อมาใหม่เพื่อความรวดเร็ว นอกจากติดต่อผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน สามารถติดต่อผ่านเลขหมายโทรศัพท์มือถือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานรับแจ้งถึงแก่กรรม หมายเลข 08-1870-2721 2.งานทะเบียนประวัติสมาชิก หมายเลข 09-4874-0222 3.งานจัดเก็บเงินสงเคราะห์ หมายเลข 09-4874-0333 4.งานการเงินและบัญชีหมายเลข 09-4874-0444
บ้านเมือง	<p>รางวัลคุณธรรมระดับประเทศ</p> <p>- เสนอข่าว รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้รับประพรทานโล่รางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเรื่องเล่าคุณธรรม ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เรื่อง "ต่อลมหายใจ" 2.รางวัลหน่วยงานต้นแบบระดับเขต ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 และ 3.รางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขต นางธนิดา ตั้งยิ่งยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	รางวัลครูแพทย์ต้นแบบคุณธรรม ปี59 - เสนอข่าว แพทยสมาคมมอบรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 แก่ รศ. นพ.เรืองศักดิ์ เติชจรสุข ภาควิชา สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติชน เดลินิวส์	พ.ร.บ.มาตรฐานท่องเที่ยว - เสนอข่าว น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อควบคุมการบริการด้านการท่องเที่ยว 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ 2.ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ 3.ด้านการเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ 4.ด้านการเป็นสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกจาก ททช. ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ไทยโพสต์	แอปพลิเคชัน “มูมแม่ม” - เสนอข่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “มูมแม่ม” หรือ MoomMae เพื่อบริการเนื้อหาความรู้แม่ สามารถบันทึกประวัติการให้นมแม่เก็บเป็นสถิติไว้ได้ สามารถดูประวัติการให้นมลูกย้อนหลัง ดูสรุปปริมาณน้ำนมที่ให้ออก เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ข้อมูลคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลและสถานที่ตั้งของมูมแม่มแม่ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัว นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลห้องนมแม่ที่ยังไม่มีการบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชันได้ ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ว
M2F	ระบบหลักประกันสุขภาพ - เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ผลสำรวจปีนี้ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับสูงคือ 8.73 คะแนนจากเต็มสิบ ขณะที่ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพได้ 7 คะแนน
เดลินิวส์	เด็กชายป่วยลำไส้ไม่ทำงาน - เสนอข่าว จากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ น่ารัก แล้วรักปะ ได้โพสต์เรื่องราวขอความช่วยเหลือเด็กชาย 5 ขวบ ป่วยด้วยโรคลำไส้ไม่ทำงาน ต้องใช้ชีวิตอย่างทุลักทุเล ส่วนอุจจาระออกทางหน้าท้อง โดยเด็กอาศัยอยู่กับตายายที่ จ.สุรินทร์ ทุกๆเดือนต้องมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา การเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบาก จึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
ไทยรัฐ เว็บไซต์sanook เว็บไซต์เดลินิวส์	รถตู้พยาบาลพลิกคว่ำ - เสนอข่าว รถตู้ฉุกเฉิน รพ.กบินทร์บุรี ถูก จยย.ขี่ตัดหน้า เสียหลักชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำ บริเวณถนนปราจีนตคาม ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เหตุเกิดขณะที่กำลังเดินทางไปรับตัวผู้ป่วยที่มีอาการชักเพื่อไปรักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตรวจสอบผู้บาดเจ็บภายหลังทราบชื่อ 1.นายปภาวิน รุ่งวิสัย อายุ 46 ปี คนขับ 2.นายเดชา มัชฌิมสมบูรณ์ อายุ 42 ปี ผู้ป่วยที่เดินทางมากับรถ รพ.กบินทร์บุรี 3.นางจินต์ชุตตา กองแก้ว อายุ 47 ปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4.นางอรอุมา เจริญสุข อายุ 40 ปี น้องสาวผู้ป่วย และ 5. น.ส.นาคยา มัชฌิมสมบูรณ์ อายุ 44 ปี พี่สาวผู้ป่วย โดยในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 2 ราย คือ นายปภาวิน และ นายเดชา
ไทยโพสต์	นักปั่นจักรยานเป็นลมเสียชีวิต - เสนอข่าว เกิดเหตุ นายมณฑล น้อยเพ็ง อายุ 37 ปี นักปั่นเสือภูเขา ร่วมกับเพื่อนออกไปปั่นจักรยานข้ามอำเภอ ขากลับขณะขึ้นเนินม่อนหินเหล็กไฟ คาดว่าใช้แรงเกินกำลังจนช็อกสิ้นสติ ทีมกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 รีบเข้าช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา